

Mabisang Komunikasyon sa Pangangalaga

(Effective Communication)

Ang webinar na “Mabisang Komunikasyon sa Pangangalaga” ay para sa mga family caregivers na ang pangunahing wika ay Tagalog bilang tulong at suporta sa pagsiyasat ng mas mabuti at mas mabisang pamamaraan sa komunikasyon. Ang mga family caregivers ay kadalasang nagsusumikap na panatilihin ang magandang komunikasyon at iwasan ang hidwaan sa loob ng pamilya. Ang webinar ay itatanghal sa wikang Tagalog para sa pakinabang ng mga Pilipinong caregivers at sa mga family caregivers na ang pangunahing wika ay Tagalog. Ang pangunahing layunin nito ay para tulungan ang family caregivers na unawain ang kahirapan sa komunikasyon sa loob ang kani-kanilang pamilya at para sa kanilang mas mabisang pagtaguyod.

Family caregivers often struggle with maintaining good communication and avoiding conflicts within the family. This class will aid family caregivers in exploring ways for better and more effective communication and will be presented in Tagalog.

Kailan: Pebrero 25
1:30 – 3:00 ng hapon, Pacific Time

Bayad: Libre

Pagrerehistro: <http://bit.ly/FCAfeb>

Pakikipag-ugnayan: Jasmine Ng, jng@caregiver.org
(415) 434-3388 extension 332



Ang klase na ito ay bukas sa mga family caregiver sa San Francisco Bay Area (Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, at Santa Clara na mga county). Ang klase na ito ay sadya para sa mga family caregiver, hindi sa mga provider.

FCA
FAMILY CAREGIVER ALLIANCE®
National Center on Caregiving

Ang FCA ay sumusuporta at tumutulong sa mga caregiver ng mga adult na may chronic at disabling na kondisyong pangkalusugan anuman ang kanilang lahi, ninuno, pinagmulang bansa, pinaniniwalaan, kasarian, gender identity, relihiyon, sexual orientation, kapansanan, kinikita, o edad. Ang FCA ay parte ng statewide system ng California ng nonprofit Caregiver Resource Centers, na naghahandog ng impormasyon, edukasyon, mga lathala, pagpapalano sa pag-aalaga, legal/pinanasiyal na konsultasyon, at tulong sa respite. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa FCA, tumawag sa 800-445-8106 o bumisita sa caregiver.org.